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Tôi luôn phải giữ sự tỉnh táo và năng lượng ở mức cao
16:06 10/07/2016 
Tác giả: Phạm Thùy Dung

Khánh Ly khi “lên sóng” mang tới hình ảnh một BTV chín chắn, sắc sảo. Những đam mê 

và nhiệt huyết của chị được trải dài trong nhiều lĩnh vực của nghề báo: PV báo viết, PV 

báo hình, BTV, MC… Sau cả chặng đường dài Khánh Ly với hình ảnh một nữ nhà báo đa 

năng, thì còn có một Khánh Ly với cuộc sống gia đình hạnh phúc, có một thiên thần bé 

nhỏ đang nổi trên mạng xã hội, vì mới hai tuổi rưỡi đã được hát 05 ngoại ngữ.Image not found or type unknown

Điểm báo sáng là 

công việc vất vả nhất đối với một BTV, vì phải thức cả đêm để biên tập đến sáng hôm sau lên dẫn. 

Vất vả là vậy nhưng Khánh Ly vẫn luôn tươi cười vì đã truyền tải được thông tin mới nhất đến khán 

giả xem truyền hình.

Vui khi mình là người đưa thông tin mới nhất đến khán giả trong một ngày mới.

+ Chào Khánh Ly, chị đang được làm việc trong một môi trường rất năng động nhưng 

cũng nhiều sự cạnh tranh là VTV24. Vậy, môi trường này có nhiều “áp lực” đối với chị 

không?

Khánh Ly: Đòi hỏi của công việc là phải đưa tin một cách nhanh nhất, nhưng phải chính xác nhất.

Chính vì vậy, tôi luôn phải giữ sự tỉnh táo và năng lượng ở mức cao. Vì Trung tâm liên tục có những



bản tin từ sáng sớm đến 24h mới kết thúc. Nên, tôi cũng thường xuyên bắt đầu công việc vào lúc

5h sáng và kết thúc vào 10 tối, có hôm là 12 giờ đêm. Điểm báo sáng là công việc vất vả nhất,

chúng tôi phải thức cả đêm để biên tập, đến sáng hôm sau lên dẫn. Vất vả là vậy, nhưng tôi thấy

rất vui, vì mình là người đưa thông tin mới nhất đến quý vị khán giả trong một ngày mới.

+ Vất vả là thế… Vậy điều gì đã thôi thúc chị đến với nghề báo?

Khánh Ly:Từ bé, khi xem tivi, thấy các anh chị phóng viên, người dẫn chương trình rất năng động,

tự tin, đã mang lại cho tôi niềm yêu thích. Ngay từ lúc đó, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành một nhà

báo. Cho đến khi chuẩn bị thi đại học, mọi người trong gia đình nói nghề này vất vả, tôi cũng có

chút băn khoăn, nhưng sau đó vẫn giữ quyết tâm. Thế rồi ước mơ của tôi cũng đã đã trở thành

hiện thưc. Một trong những niềm hạnh phúc gần đây của tôi, đó là một số bạn trẻ nói với tôi, các

bạn đã được truyền cảm hứng để trở thành một nhà báo, sau khi chúng tôi có những chia sẻ về

công việc và cuộc sống. 
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Khánh Ly được 

khán giả đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của VTV.



Tôi may mắn được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo như VTV24

+  Vậy theo chị, điều gì là quan trọng nhất với nghề báo? Có quan điểm cho rằng, yếu tố 

thuận lợi để các nhà báo nữ phát huy hiệu quả đối với công việc đó là sự nhảy cảm, tinh 

tế và giàu lòng trắc ẩn. Với chị thì sao?

Khánh Ly: Tôi nghĩ dù là phận nữ nhi hay nam nhi, khi làm báo cần nhất là chữ “Tâm”, bởi nhà

báo phải phản ánh đúng sự thật. Cần Tâm sáng để nhìn sự việc một cách khách quan, cần Tâm

sáng để có tầm nhìn xa, giúp bài trừ cái xấu, phát huy cái tốt đẹp trong xã hội. Việc giỏi chuyên

môn và sáng tạo trong cách thể hiện tác phẩm, cũng sẽ giúp các tác phẩm có sức lan toả sâu rộng

hơn. Còn với nhà báo nữ, lòng trắc ẩn và sự tinh tinh tế, cũng là một lợi thế, tạo thuận lợi hơn

trong khai thác thông tin, cũng như nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc cạnh hơn.

+ Chữ Tâm thì đúng là ở lĩnh vực nào cũng nên được đặt lên cao. Chị có thể chia sẻ cụ 

thể hơn về việc chữ Tâm trong công việc đã tỏa sáng và giúp ích được cho cộng đồng 

như thế nào trong các chương trình chị thực hiện, chứng kiến?

Khánh Ly:  Tôi còn nhớ, tôi và đồng nghiệp đã từng làm bài điều tra về các đối tượng kinh doanh

đa cấp chồn nhung, một con vật bình thường, nhưng qua hệ thống bán đa cấp, bị đẩy giá lên cao

gấp hàng chục lần. Khi đó, nhiều hộ nông dân, đã bỏ rất nhiều tiền, thậm chí đi vay nợ để mua

chồn nhung với giá cao về nuôi, với hy vọng kiếm lời, nhưng rồi lại trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần.

Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, và nhiều người vì thế cũng không bị các đối tượng lừa gạt

nữa. Nhưng đó chỉ là những đóng góp nhỏ bé của tôi. Trong Trung tâm Tin tức VTV24, còn rất

nhiều đồng nghiệp dũng cảm, vượt lên cám dỗ, để vạch trần cái xấu trong xã hội, như loạt bài điều

tra về Bão đa cấp Liên Kết Việt. Thậm chí, các đồng nghiệp, để có những tác phẩm chân thực,

xúc động, vạch trần tội ác chiến tranh, mà đã nhiều lần đối mặt với những nguy hiểm đến tính

mạng, như chương trình VTV đặc biệt “Hành trình của sự sống và cái chết”, do chính Nhà báo

Lê Bình, Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24, cùng các thành viên của VTV24 thực hiện. Ngoài ra,

còn rất nhiều phóng sự hay trong chuyên mục Việc Tử tế, mà các đồng nghiệp của tôi làm, cũng

đã lan tỏa tình yêu thương trong xã hội. Tôi thấy mình may mắn được làm việc trong môi trường

năng động và sáng tạo như VTV24.
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BTV, MC Khánh 

Ly trao đổi công việc với BTV, MC  Ngọc Trinh trước giờ lên sóng.

+Vừa thú vị, vừa “căng” khi các bản tin chị tham gia dẫn đều lên sóng trực tiếp… Chị và 

các đồng nghiệp luôn đặt mình ở trạng thái tập trung cao độ nhất?

Khánh Ly: (Cười) Đúng là như vậy, trước khi lên sóng mỗi bản tin, tôi đều cảm thấy hồi hộp. Bởi

mỗi chương trình là những thông tin mới, câu chuyện mới, phải có cách thể hiện sao cho thu hút

khán giả nhất, gần gũi và thân thiện nhất. Ngoài ra, nếu để xẩy ra bất cứ sai sót nào, cũng sẽ làm

ảnh hưởng đến công sức của các đồng nghiệp và ekip đứng đằng sau chương trình. Lúc đó, để trấn

an trở lại, tôi thường tự nhủ, phía sau ống kính kia, là quý vị khán giả, những người đồng hành gần

gũi, hãy nói với khán giả, như đang nói với những người thân của mình. Rất cảm ơn khán giả đã

ủng hộ và đồng hành cùng Khánh Ly, và những chương trình của VTV24.

Sự thông cảm và chia sẻ từ phía gia đình là vô cùng quan trọng

+Là nữ giới mà làm báo, để gắn bó và cống hiến hết mình cho công việc, thì ngoài lòng 

say nghề và tâm huyết với nghiệp, chắc hẳn chị rất cần sự cảm thông, “tiếp lửa” từ phía 

gia đình và xã hội.

Khánh Ly: Do đặc thù nghề nghiệp, đi sớm về khuya, hoặc làm đêm, nên sự thông cảm và chia sẻ

từ phía gia đình là vô cùng quan trọng. Tôi tự nhận mình là người may mắn, khi có chồng và gia

đình chồng rất thông cảm và thậm chí là động viên tôi thực hiện đam mê của mình. Và mẹ của tôi

cũng hết lòng hỗ trợ tôi, giúp tôi chăm sóc con cái, những khi tôi đi làm. Sự động viên chia sẻ từ



phía gia đình, càng khiến tôi càng nỗ lực làm việc tốt hơn.Image not found or type unknown

Một Khánh Ly 

nhẹ nhàng khi về với cuộc sống đời thường

+Nhiều khán giả còn biết đến chị là một người mẹ khéo nuôi con. Cháu bé mới hai tuổi 

rưỡi, có một clip hát 5 ngoại ngữ gây xôn xao trên mạng, với cả chục nghìn lượt xem, 

chia sẻ và bình luận. Đây là một điều đặc biệt, bởi lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ, trẻ 

nhỏ dễ bị nhầm lẫn, nếu dạy ngoại ngữ quá sớm. Vậy chị có thể “bật mí” cho độc giả bí 

quyết nuôi dạy con?

Khánh Ly: Nhiều người ưu ái nói cháu là thần đồng, hoặc cháu có khiếu về ngoại ngữ. Tôi thì

không nghĩ vậy. Bất cứ trẻ nào cũng có thể làm được như vậy, thậm chí còn hơn thế, điều này đã

được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học. Chỉ cần bố mẹ giúp con học và chơi nhiều với con

hơn. Trẻ nhỏ càng không thể ép các con học theo phương pháp thông thường. Tất cả những gì tôi

dạy con, tôi đều thông qua các trò chơi hoặc sử dụng các phương pháp, để kích thích các giác

quan của con. Như vậy, con sẽ thích thú, tiếp thu nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Ví dụ, trong giao tiếp

hàng ngày, hai vợ chồng tôi đều nói song ngữ với bé, điều gì không biết, thì cả bố mẹ với con cùng

tìm hiểu. Dần dần, cháu rất chủ động, khi thấy điều gì mới, ngoài tiếng Việt, đều hỏi thêm tiếng

Anh nói thế nào. Còn về việc lo bé nhầm lẫn thì việc con gái tôi có thể hát 6 thứ tiếng (cả tiếng

Việt) rất rạch ròi, là minh chứng rồi, vì thế các vị phụ huynh không cần phải lo lắng về điều này.
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Khánh Ly với một 

cuộc sống gia đình hạnh phúc, một thiên thần bé nhỏ đang nổi trên mạng xã hội, vì mới hai tuổi 

rưỡi đã được hát 05 ngoại ngữ.

+ Xin Cảm ơn chị.
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